

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง (จากตารางแผน)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากตารางแผน)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในปี 2565 เพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้วความ หมดไป	ดำเนินงานแล้วความ เสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
ไม่สามารถสุ่มประเมิน กลไกการเฝ้าระวังใน ระดับพื้นที่ได้ตามแผนที่ กำหนด เนื่องจาก COVID-19	ปรับแผนและรูปแบบการ สุ่มประเมินให้เหมาะสมกับ สถานการณ์	มีแผนการสุ่มประเมิน และ รูปแบบการสุ่มประเมิน กลไกการเฝ้าระวังในระดับ พื้นที่ที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ COVID-19				—	—	—
ได้ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อาหารในแหล่งท่องเที่ยว ไม่ครบถ้วน	ประสานภาคีเครือข่ายร่วม สนับสนุนการสำรวจและ รวบรวมข้อมูล	ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน การสำรวจและรวบรวม ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร มากขึ้น				—	—	—
งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดประชุม	เกลี้ยงบประมาณจาก กิจกรรมอื่นในโครงการมาใช้	มีงบประมาณเพียงพอใช้จัด ประชุมได้สำเร็จตาม เป้าหมาย	ดำเนินการเกลี้ย งบประมาณแล้ว	ไม่มีความเสี่ยง		—	—	—
ไม่สามารถสุ่มประเมิน หน่วยงานจัดการอบรมฯ ได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก COVID-19	ปรับแผนและรูปแบบการ สุ่มประเมินให้เหมาะสมกับ สถานการณ์	มีแผนการสุ่มประเมิน และ รูปแบบการสุ่มประเมิน หน่วยงานจัดการอบรมฯที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19				—	—	—

ปัจจัยความเสี่ยง (จากตารางแผน)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในปี 2565 เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
ไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมายให้ออกเป็นกฎหมายได้สำเร็จตามแผน	เตรียมข้อมูลสนับสนุนการออกกฎหมายให้สมบูรณ์	มีข้อมูลสนับสนุนการออกกฎหมายที่สมบูรณ์สำหรับชี้แจงคณะกรรมการและคณะกรรมการสาธารณสุข	ดำเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง 1 ฉบับ	ปี 2564 ยังมีกฎหมายที่ต้องผลักดันเหลืออยู่		—	—	—
งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดงานรณรงค์	ปรับลดกิจกรรมและงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่	งบประมาณจัดกิจกรรมรณรงค์เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่	จัดกิจกรรมรณรงค์ไปแล้ว 1 ครั้ง	ปี 2564 ยังมีกิจกรรมรณรงค์ที่ต้องจัด อีก 4 ครั้ง		—	—	—
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย	กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประชุมให้ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม	ผู้เข้าร่วมประชุมตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	ดำเนินการจัดประชุมแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมตรงกลุ่มเป้าหมาย	ไม่มีความเสี่ยง		—	—	—
มาตรฐาน/รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนไม่เหมาะสมกับพื้นที่	รับฟังข้อเสนอของพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงในปีต่อไป	ข้อเสนอของพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรฐาน/รูปแบบกลไกการขับเคลื่อนในปีต่อไป	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน COVID-19 และรับฟังข้อเสนอต่อมาตรฐาน/รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อน Street Food และตลาด จำนวน 2 ครั้ง	ปี 2564 ยังเปิดรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่เกี่ยวกับมาตรฐาน/รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อน		—	—	—